

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายนवल จะงาม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๔๗ คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว  
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวได้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
๓. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิดและไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกกรณี
๔. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม
๕. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวกำกับให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)   
(นายนवल จະงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

## ประกาศเจตนารมณ์

“สุจริต โปร่งใส องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวใสสะอาด ๒๕๖๕”

## “NO Gift Policy”

ขอเชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวทุกระดับ  
“งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด  
ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส”



(นาย นวพล จังงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว